



สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<b>บัตรทอง</b> -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า ข้าราชการจะยกเลิกโครงการบัตรทองนั้นไม่เป็นความจริง สธ.-สปสช. ร่วมกันพัฒนาระบบบริการอย่างดี โดยงบประมาณหลักประกันสุขภาพปี 2561 ได้รับจัดสรรเพิ่มร้อยละ 4 จากปีที่ผ่านมา ประชาชนยังคงได้รับสิทธิเหมือนเดิมและเพิ่มขึ้นด้วย
มติชน บทนำ	<b>ลดความเหลื่อมล้ำสิทธิรักษาพยาบาล</b> -เสนอบทความ กล่าวถึงกระบวนการปรองดองและเชื่อมโยงมาถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างบัตรทองกับกองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยบัตรทองของบ 141,916 ล้านบาท ได้รับการอนุมัติ 128,533 ล้านบาท สำหรับดูแลผู้มีสิทธิ 48 ล้านคน เฉลี่ยคนละไม่ถึง 3,000 บาท ขณะที่กองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการมีสมาชิก 4.97 ล้านคน ได้รับงบประมาณเฉลี่ยปีละ 6 หมื่นล้านบาท หรือเฉลี่ยคนละ 10,000 กว่าบาท ซึ่งความเหลื่อมล้ำนี้ทำให้เกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลดูแลแต่ข้าราชการ ไม่สนใจประชาชน จึงน่าจะมิกกล่าวถึงในเวทีปรองดองด้วย เพื่อหาวิธีแก้ไขต่อไป
ไทยรัฐ	<b>การโยกย้าย นพ.สมาน กรม คร.</b> -เสนอข่าว นพ.คำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เปิดเผยว่า ได้เข้าพบ นพ.สุเทพ เพชรมากร องคมนตรีกรมควบคุมโรค เพื่อสอบถามเรื่องการโยกย้ายนพ.สมาน พูตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งนพ.สุเทพยืนยันว่า การโยกย้ายเป็นไปตามระเบียบของกรมและตามวาระการทำงาน 4 ปี ยืนยันว่าไม่มีธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือโบสถ์จากการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เครือข่ายเห็นว่า หากต้องโยกย้าย คนที่มาแทนควรมีคุณสมบัติเหมือนนพ.สมาน ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างดี มีใจมุ่งมั่นควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นนักสู้ และสามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนได้ และไม่ควรเป็นเร็ว ๆ นี้ เพราะใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์แล้ว โดยระหว่างนี้ กรมคร.ควรฝึกฝนคนทำงานด้านนี้ให้ดี เพื่อให้งานต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะมีการจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าการโยกย้ายเป็นไปตามระเบียบจริงหรือไม่ และคนที่เข้ามาต้องถูกตรวจสอบอย่างหนัก
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	-เสนอว่า จากข่าวจะมีคำสั่งย้ายนพ.สมาน พูตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คนให้ข่าวซึ่งเป็นแกนนำเครือข่ายภาคประชาชน อ้างว่า มีธุรกิจน้ำเมายักษ์ใหญ่ค่ายหนึ่งอยู่เบื้องหลังเนื่องจากขัดขวางการทำธุรกิจ และประกาศจุดยืนคัดค้านเรื่องนี้จนถึงที่สุด และจะเข้าพบองคมนตรี.และรมว.สธ. เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง -คนวงในระบุว่า กรมคร.มีแนวทางพิจารณาโยกย้ายตามหลักบริหารราชการเหมือนส่วนราชการอื่นๆ เช่น ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ประสิทธิภาพการบริหารงาน และปัญหาในการบริหารงานภายในหน่วยงาน เป็นต้น หากจะมีคำสั่งโยกย้ายใดๆ ก็เพื่อประโยชน์ในทางราชการของกรมคร. เช่น หมุนเวียนผู้บริหารหน่วยงานทุก 4 ปี เพื่อแก้ปัญหาภายในหน่วยงาน ด้าน นพ.สมาน กล่าวว่า หากมีการสั่งย้ายจริงๆ ก็ต้องรับคำสั่ง แต่หน่วยงานที่ยังค้างอยู่ ถ้าอีก 1-2 ปี จะโดนย้ายก็ไม่กังวล
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<b>สอบสวนผู้บริหารกรม คร.</b> -เสนอข่าว กรมคร.กำลังมีการสอบสวนกรณีชู้สาว ระหว่างฝ่ายชายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง กับเจ้าหน้าที่หญิงสาวคนหนึ่งชื่อย่อ "ว. แหวน" ขณะนี้ผลสอบใกล้จะออกแล้ว ถ้าพบว่าชู้สาวนี้อัจฉริยะเป็นจริงคงมีรายการสั่งเช็คบิลกันแน่
ผู้จัดการรายวัน 360 กรุงเทพมหานครออนไลน์	<b>รพ.เอกชนเก็บค่ารักษาแพง</b> -เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ หมออ้อย เสือตัวที่สิบสอง โพสต์ข้อความว่า นำตัวพี่ชายล้มหัวฟาดพื้นหมดสติเข้ารักษา รพ.เอกชนแห่งหนึ่งย่านศรีราชา จ.ชลบุรี เพียง 2 ชม. ต้องจ่ายค่ารักษา 40,945 บาท เมื่อขอย้ายไปรักษาตามสิทธิประกันสังคม เจ้าหน้าที่เมินเฉยเนื่องจากขอย้ายมัดจำค่ารักษาเพียงครั้งเดียว จึงต้องมัดจำด้วยสร้อยคอทองคำหนัก 3 บาท พร้อมเงินสด 21,000 บาท ก่อนทำเรื่องย้ายรพ. -ด้าน นางปริญนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่า สาเหตุที่คนไทยไม่ทราบเรื่องสิทธิถูกฉ้อ มาจากการที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ และมีประชาชนจำนวนมากต้องมาแบกรับค่ารักษาพยาบาลที่สูงเช่นนี้ ทางออกของปัญหานี้มองว่า กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมสบส. ควรจะมีสายด่วนฉุกเฉินให้ประชาชนติดต่อได้ทันทีเมื่อมีปัญหา และประชาชนไม่ต้องเผชิญหน้ากับโรงพยาบาลเองเนื่องจากไม่มีอำนาจต่อรอง



สื่อ	ประเด็นข่าว
	ฐาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชน ให้เกิดการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนแบบยั่งยืนและขยายผลต่อไป
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>วัดโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวีรชัย เพ็ชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผู้อำนวยการ รพ.ขอนแก่น ร่วมกันจัดโครงการคัดกรองค้นหาอาการต้องสงสัยวัณโรคผู้ต้องขังในเรือนจำกลางขอนแก่น และทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ประจำปี 2560 คัดกรองผู้ต้องขัง 5 พันคน พบผู้ป่วยมีอัตราเพิ่มขึ้น 11% ขณะที่เจ้าหน้าที่เรือนจำเป็นผู้ป่วยใหม่ 6% เร่งตรวจ-รักษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด</p>
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<p><b>แจ้งเบาะแสคลินิกทำฟันเถื่อน</b></p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก แจ้งเบาะแสร้านทำฟันปลอมที่ จ.เชียงราย พร้อมแนบแผนที่ และระบุว่าเคยแจ้งสสจ.เชียงรายแล้ว แต่ไม่มีหน่วยงานใดมาตรวจสอบ</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก แจ้งข้อมูลเพอร์จัดฟันเถื่อน ใช้ชื่อ Bombam Bombam มีการโฆษณาจัดฟัน อุดฟันราคาถูก สำนักสารนิเทศได้ค้นหาตามชื่อเพจ พบมีการปิดไปแล้ว ตรวจสอบการเช็किनระบุพิกัดของร้านป้อมแป้ม อยู่ที่ซอยสงขลาพัฒนา ถนนชัย-เพชรมงคล จ.สงขลา</p>
ไทยโพสต์	<p><b>เชื้อโรคจากสัตว์เลี้ยง</b></p> <p>-เสนอข่าว นสพ.พรพิทักษ์ พันธุ์หล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า การได้รับเชื้อจากสัตว์เลี้ยงในผู้สูงวัยจำแนกได้ 3 ประเภท คือ 1.เชื้อไวรัส ได้แก่ พิชสุนัขบ้า 2.เชื้อแบคทีเรีย เช่น พยาธิไส้เดือนที่ปนเปื้อนอยู่ตามพื้นดิน และติดมากับขนของสัตว์เลี้ยง 3.กลุ่มเห็บและหมัด ในสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคไข้เห็บ</p> <p>การได้รับเชื้อโรคจากสัตว์ มีทั้งการกัดต่อยหรือจากน้ำลาย ทำให้ผู้สูงวัยป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ หากผู้สูงวัยถูกสัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนจนกระทั่งเป็นแผล มีหลักปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ 1.ล้างแผลให้สะอาด 2.ใส่ยาฆ่าเชื้อ 3.กักหมา 4.หาหมอ และต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน โดย 1 ปีแรกต้องฉีดบ่อยๆ โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคล่าไส้กักเสบ และต้องพาสุนัขและแมวไปกำจัดหมัดทุกๆ 2 เดือน</p>
ไทยรัฐ	<p><b>กรมพลศึกษา อบรมตรวจด้านมฟรี</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เชิญชวนผู้นำการออกกำลังกายและประชาชนทั่วไป เข้ารับการอบรมการตรวจด้านมและการออกกำลังกาย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหญิงไทย เรียนรู้วิธีการตรวจด้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามศุภชลาศัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จำกัดเพียง 50 คน</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ มัน!มากับอาหาร	<p><b>เชื้อก่อโรคในส้มตำหอยดอง</b></p> <p>-เสนอข่าว สถาบันอาหาร สุ่มเก็บตัวอย่างส้มตำหอยดองตามร้านขายส้มตำ จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ย่านการค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโอ พาราอีโมไลติคัส ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคที่มักพบปนเปื้อนในอาหารทะเล ผลปรากฏว่า ไม่พบการปนเปื้อนในส้มตำหอยดองทุกตัวอย่าง</p>
เดลินิวส์	<p><b>พัฒนาการใช้ยาในผู้ป่วย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นพ.สสจ.ตรัง เปิดเผยว่า สสจ.ตรังได้พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาต่อไป</p>
เดลินิวส์	<p><b>“วันล้างโรค”</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผู้อำนวยการ รพ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “ดีเดย์ วันล้างโรค” เพื่อลดการติดเชื้อ โดยมีสหสาขาวิชาชีพประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาบริการอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ โดยวิธีที่ง่ายที่สุดแต่สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดีดื้อยาไม่ให้เกิดติดต่อกันคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่ง คือ การรณรงค์ล้างมือ ซึ่งหลายคนมักลืม โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล ที่ต้องดูแลคนไข้ จึงต้องย้ำให้ล้างมือสม่ำเสมอหลังการดูแลคนไข้แต่ละคน</p>
เดลินิวส์ แนวนหน้า	<p><b>ไขหัวदनก</b></p> <p>-เสนอข่าว ทางกรเงินรายงานว่า เมื่อเดือนม.ค.มีผู้เสียชีวิตมากถึง 79 ศพ จากไขหัวदनกสายพันธุ์เอช 7 เอ็น 9</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการรายวัน 360	ส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 100 ศพ นับตั้งแต่เดือน ต.ค.ปีที่แล้ว - ขณะที่สำนักงานวางแผนครอบครัวและสุขภาพแห่งชาติจีนไม่ได้ระบุพื้นที่ที่มีการเสียชีวิตของเหยื่อไข้หวัดนกหรือ อุตสาหกรรมติดเชื้อ แต่ทางการมณฑลกว่างตุงทางตอนใต้ของประเทศรายงานเมื่อวันอังคารว่า มีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนก สายพันธุ์ดังกล่าว 10 ศพ เมื่อเดือนที่แล้ว (เหมือนข่าวเมื่อวาน)
มติชน สุดสัปดาห์	<b>สถิติการสูบบุหรี่มากที่สุดในโลก</b> - เสนอข่าว 10 อันดับประเทศที่มีสถิติการสูบบุหรี่มากที่สุดในโลก ได้แก่ 1.เกาหลีเหนือ 58.6% 2.กรีซ 51.7% 3.นาอูรู 49.3% 4.รัสเซีย 48.3% 5.ยูเครน 43.3% 6.ออสเตรเลีย 43.3% 7.เบลารุส 42.4% 8.เซอร์เบีย 42.3% 9.บอสเนีย 42.2% และ 10.ชามัว 40.9%
ไทยโพสต์ คอลัมน์ : ข่าวสั้น	<b>วิตามินดีป้องกันโรคหวัด</b> - เสนอข่าว ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยควีนแมรี ลอนดอน พบว่า วิตามินดีสามารถช่วยป้องกันการเป็นไข้หวัดได้ โดยศึกษากับอาสาสมัคร 11,000 คน ด้วยการทดลองทางคลินิก 25 การทดลอง ใน 14 ประเทศ พบการให้วิตามินดีเสริมทุกวันหรือทุกสัปดาห์กับอาสาสมัครที่ร่างกายมีระดับวิตามินดีต่ำ ส่งผลให้สามารถป้องกันโรคหวัดได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าวิตามินดีสามารถป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอย่างอื่นด้วย
ไทยรัฐ คอลัมน์ : รอบโลก	<b>โรคนีหูนูนในนิวยอร์ก</b> - เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนครนิวยอร์ก สหรัฐฯ เผยว่า ในช่วง 2 เดือนหลัง มีผู้เสียชีวิตในย่านบรองซ์แล้ว 1 ราย ป่วยหนัก 2 ราย จากการติดเชื้อโรค “นีหูนูน” และแต่ละปีพบผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 3 รายในนิวยอร์ก เจ้าหน้าที่ได้เร่งกำจัดหนูและให้การศึกษาแก่ประชาชนในการป้องกันโรค

